



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โทร.๐-๓๘๐๗-๒๖๓๔-๕

ที่ นตภ.๗๑๔๑๒/๑๖ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาไม้แก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว /ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งเวียนคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนด ซึ่งการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในข้อ O๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา กำหนดต้องประกอบข้อมูลให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ได้รวบรวมข้อมูลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจากสำนักปลัด และทุกกองในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตามแบบฟอร์ม O๒๙ แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วรับสินทรัพย์ดังกล่าว

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเจนจิรา พิพัฒน์วรสกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว





(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๗

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว



(นายจำเนียร กิติ์ปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ .. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว .. อำเภอบางละมุง .. จังหวัดชลบุรี ..
ประจำปีงบประมาณ .. พ.ศ. 2566 ..

เจ้าหน้าที่รายงาน การรับทรัพย์สินฯ จำนวน (ครั้ง)	การวินิจฉัยของผู้บริหารสูงสุด		
	อนุญาต ให้รับไว้เป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิส่วนบุคคล	ไม่อนุญาต	
		ส่งคืนแก่ ผู้ให้ทรัพย์สิน	ส่งมอบทรัพย์สินให้เป็น สิทธิของหน่วยงาน
-	-	-	-

ลงชื่อ ..



(.นางเจนจิรา .พิพัฒน์วรสกุล.)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ ..



(.นายจำเนียร .กิติยกุล.)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
ผู้รับรองรายงานหมายเหตุ ให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร หรือผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน เป็นผู้รับรอง
รายงานและเผยแพร่ลงเว็บไซต์